



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย โทร. 2165

ที่ กม. 180/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกฎหมาย รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนข้อมูลแบบประเมิน OIT ข้อ O36 -O37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นั้น

กองกฎหมาย ขอเรียนว่า ในการดำเนินการดังกล่าวได้มีการประสานกับส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ได้มีการพิจารณาและคัดเลือก กระบวนการ “การเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน” ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK -ASSESSMENTS จัดทำโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน 2561 จึงได้แผนการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง “การบริหารจัดการการเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “การบริหารจัดการการเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน อย่างมีประสิทธิภาพ” ตามที่เสนอ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการมายังมหาวิทยาลัย เพื่อทราบการดำเนินการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรด

1. ให้ความเห็นชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “การบริหารจัดการการเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” ตามที่เสนอ และ

2. มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองกฎหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางรุ่งทิพย์ สุนตระกูล)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ทราบ/เห็นชอบและมอบตามเสนอ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี

๐๘/๐๒/๖๒

อัครลักษณ์กองกฎหมาย : พัฒนากองกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

11/๐๒/๖๒ ๒๕๖๒

ตาม/เสนอ

๘ ก.พ. ๖๒



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทำโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กุมภาพันธ์ 2562